



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนสื่อสารองค์กร โทร. ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๐๘ หรือ โทร. ๑๓๘๓)

ที่ กท ๐๔๐๘/๑๒๒๗

วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร เลขาธิการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมหนังสือนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๔ มาเพื่อโปรดทราบ

(นางสิริกาญจน์ สุขวณิชย์)

ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร



ข่าว กทม.

สำนักงานประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร

ISSN : 085-9143

Ins. 0-2621-0708 Insสาร. 0-2621-0707-8

กรุงเทพฯ ดุสิตพลาซ่า เมืองศูนย์กลางการปกครอง
วัด อัมรินทร์วรวิหาร เมืองหลวงของประเทศไทย



ติดตามข่าวกรุงเทพมหานครได้ที่ www.prbangkok.com www.bangkok-go.th [twitter/pr_bangkok](https://twitter.com/pr_bangkok) [facebook/prbangkok](https://facebook.com/prbangkok)

ฉบับที่ 44/2564 วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2564

ข่าวผู้บริหาร

- ⊖ กทม.ดัน 4 มาตรการป้องปรามเหตุไฟไหม้หน้า ก่อนสถิติพุ่งสูงทำลายสิ่งแวดล้อมและทรัพย์สิน
- ⊖ กทม.บริการวัคซีนโควิด-19 เน้นความปลอดภัยประชาชนเป็นสำคัญ
- ⊖ ปลัดกทม.รับโล่รางวัลสตรีทำงานดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 64

ข่าวสำนักงานเขต

- ⊖ สายไหมจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อป้องกัน โรคที่เกิดจากยุงลาย
- ⊖ หลักสี่ชวนนำพลาสติกแลกปุ๋ย กระตุ้นการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง
- ⊖ หลายเขตกำหนดวันทิ้งของเหลือใช้ ขยะชิ้นใหญ่ และขยะอันตราย
- ⊖ กรุงเทพมหานครรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้าทั่วกรุง ฟรี!!!
- ⊖ ธนบุรีจัดการประชุมกรรมการชุมชน ครั้งที่ 1/2564
- ⊖ วังทองหลางและประเวศออกตรวจพื้นที่แก้ไขปัญหาประชาชน
- ⊖ หลายเขตรณรงค์พัฒนาความสะอาด
- ⊖ ภาษีเจริญและประเวศรณรงค์ป้องกัน โรคไข้เลือดออก
- ⊖ ลาดกระบังจัดรถสวัสดิการเคลื่อนที่ให้บริการศูนย์เด็กฯ เดือน มี.ค. 64

สิ่งสำคัญในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คือ ความร่วมมือของประชาชน ในการดูแลสุขภาพของตนเอง ไม่ใช่ของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น เช่น ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดตัว แก้วน้ำ รับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ หลีกเลี่ยงการร่วมรับประทานอาหารกับบุคคลอื่น หมั่นล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่ แอลกอฮอล์เจลหรือแอลกอฮอล์สเปรย์ สวมหน้ากากอนามัยเป็นประจำ โดยเฉพาะเวลาอยู่ในแหล่งชุมชน งดการรวมกลุ่มจัดกิจกรรม และการเดินทางไปยังพื้นที่ กำหนดระยะห่างระหว่างบุคคลให้พ้นระยะการส่งต่อเชื้อโรค

ข่าวผู้บริหาร

กทม.ต้น 4 มาตรการป้องกันเหตุไฟไหม้หญ้า ก่อนสถิติพุ่งสูงทำลายสิ่งแวดล้อมและทรัพย์สิน

(8 มี.ค. 64) พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนพฤษภาคมของทุกปี มักจะเกิดไฟไหม้หญ้าบนพื้นที่รกร้าง เนื่องจากเป็นช่วงที่มีสภาพอากาศแห้ง และมีลมกระโชกแรงทำให้เกิดอัคคีภัยได้ง่าย โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่เขตชานเมืองซึ่งเป็นพื้นที่เกษตรกรรม ซึ่งในช่วง ม.ค.-ก.พ. 2564 ที่ผ่านมาเกิดไฟไหม้หญ้าและขยะในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วถึง 570 ครั้ง จากสถิติตลอดทั้งปี 2563 เกิดขึ้น 2,516 ครั้ง และปี 2562 เกิดขึ้น 3,085 ครั้ง สาเหตุสำคัญเกิดจากประชาชนเผาซากวัชพืชเพื่อทำการเพาะปลูกใหม่และเพื่อป้องกันการเน่าที่อยู่ของสัตว์มีพิษ บางจุดเจ้าของที่ดินขาดความรับผิดชอบปล่อยปละละเลย ไม่ทำความสะอาดและกำจัดวัชพืชในที่ดินของตนเอง ส่งผลให้เกิดไฟไหม้หญ้าในพื้นที่รกร้างบ่อยครั้ง อีกทั้งยังทำให้เกิดควันไฟ ฝุ่น ควัน ก๊าซ และสารพิษจากการเผาไหม้แพร่กระจายไปในบรรยากาศครอบคลุมพื้นที่เป็นบริเวณกว้าง ส่งผลกระทบและสร้างความเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นเหตุเดือดร้อนรำคาญของประชาชนโดยรวม กรุงเทพมหานครมีความห่วงใยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน จึงขอความร่วมมือประชาชนชาวกรุงเทพมหานครเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟไหม้หญ้าในพื้นที่รกร้างว่างเปล่าของกรุงเทพมหานคร และหากพบเหตุไฟไหม้หญ้าและกองขยะให้แจ้งสายด่วน โทร.199 โดยทันที

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวด้วยว่า เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟไหม้หญ้าในพื้นที่รกร้างว่างเปล่าของกรุงเทพมหานครในช่วงเวลาดังกล่าว อาศัยอำนาจตามมาตรา 32 และมาตรา 21 วรรคสอง (1) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 จึงกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟไหม้หญ้าในพื้นที่รกร้างว่างเปล่าของกรุงเทพมหานคร โดยขอให้ประชาชนและเจ้าของที่ดินดำเนินการตาม 4 มาตรการ ดังนี้ 1.ปรับปรุงไม่ให้ต้นไม้อายุวัชพืชที่ตนปลูกไว้หรือที่ขึ้นเองเกี่ยวแห้งหรือมีสภาพกรงรัง หรือทิ้งสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอยในบริเวณที่ดินของตน 2.งดการเผาซากวัชพืชหลังการเก็บเกี่ยวพืชผลทางการเกษตร เพื่อทำการเพาะปลูกใหม่ เนื่องจากเป็นการทำลายหน้าดิน และการเผาซากวัชพืชยังเป็นการทำลายแบคทีเรียตามธรรมชาติ ทำให้ต้องใช้น้ำในการเพาะปลูกมากขึ้น ตลอดจนส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม 3.งดการเผาขยะมูลฝอย การเผาหญ้า เศษกระดาษในชุมชน และบริเวณริมถนนสองข้างทางซึ่งอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุทางถนน เนื่องจากกลุ่มควันจากการเผาไหม้บดบังทัศนวิสัยในการขับขี่ยานพาหนะ 4.จัดทำรั้วกันรอบพื้นที่ของตนเอง เพื่อป้องกันมิให้ผู้อื่นนำขยะมาทิ้ง และขอให้ทำการกำจัดวัชพืชในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้หญ้า

พร้อมกันนี้ กรุงเทพมหานครได้กำชับให้ทุกสำนักงานเขตตรวจสอบปรับปรุงข้อมูลพื้นที่รกร้างว่างเปล่าที่เสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้ และประสานสถานีตำรวจนครบาลท้องที่กวดขัน จับกุมผู้ที่กระทำการเผาหญ้าและลูกกลมสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของประชาชน เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย อันเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 220 มีโทษ จำคุกไม่เกิน 7 ปี และปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรืออาจเข้าข่ายเป็นความผิดตามมาตราอื่น ซึ่งมีโทษหนักกว่า

----- (อรุณชญาณ์...สปส. รายงาน)

กทม.บริการวัคซีนโควิด-19 เน้นความปลอดภัยประชาชนเป็นสำคัญ

(8 มี.ค. 64) พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการการบริหารจัดการการให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 3/2564 โดยมีคณะอนุกรรมการทั้งหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานภายนอก อาทิ ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข ผู้แทนโรงพยาบาลสังกัดกองทัพ ผู้แทนโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย ผู้แทนโรงพยาบาลเอกชน และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า คณะอนุกรรมการการบริหารจัดการการให้วัคซีนฯ กรุงเทพมหานคร มีแนวทางในการให้วัคซีนโดยเน้นวัตถุประสงค์ลดความรุนแรง การสูญเสียชีวิต และปกป้องระบบสุขภาพของกรุงเทพมหานคร มุ่งให้บริการทางการแพทย์ของกรุงเทพมหานคร สามารถให้บริการสุขภาพประชาชนได้ด้วยความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้การให้วัคซีนแก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายใช้ความเสียงด้านพื้นที่เป็นองค์ประกอบหลักในการพิจารณาการให้วัคซีน โดยในระยะแรก

เน้นการให้วัคซีนในพื้นที่ 6 เขตด้านทิศตะวันตกของกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นเขตติดต่อกับและใกล้เคียงจังหวัดสมุทรสาครที่พบการระบาดจำนวนมาก โดยมีหลักการให้บริการวัคซีน ได้แก่ ความโปร่งใสและความเสมอภาคเท่าเทียมในการแจกจ่ายวัคซีน ทั้งนี้หลังจากการให้วัคซีนในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ด้านหน้า และผู้เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคโควิด-19 แล้ว ในส่วนของการจัดลำดับความสำคัญของผู้ป่วยด้วยโรคเรื้อรังที่จำเป็นต้องได้รับวัคซีนในลำดับต่อไป จะใช้ปัจจัยความเสี่ยงด้านอายุเป็นองค์ประกอบในการพิจารณา โดยผู้ที่จะได้รับวัคซีนเป็นลำดับแรก คือ ผู้ป่วยที่มีอายุ 59 ปี 10 เดือน เป็นลำดับแรก และไล่เรียงอายุลงมาเป็นลำดับสาเหตุที่กำหนดให้ผู้ที่อายุ 59 ปี 10 เดือน ได้รับวัคซีนลำดับแรก เนื่องจากวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 จำเป็นต้องได้รับวัคซีน 2 เข็ม คณะอนุกรรมการฯ จึงได้เผื่อเวลาสำหรับรับวัคซีนเข็มที่ 2 ที่จะต้องห่างจากเข็มแรกประมาณ 2-3 สัปดาห์ เพื่อผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็มที่ 2 จะมีอายุไม่เกินอายุ 60 ปี ซึ่งเป็นการป้องกันความเสี่ยงต่อผู้รับวัคซีนอีกทางหนึ่ง

ต่อกรณีที่หลากหลายตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับกรุงเทพมหานครให้วัคซีนล่าช้า เนื่องจากในช่วงแรกของการให้วัคซีนแก่กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด้านหน้าทั้งภาครัฐและเอกชน กรุงเทพมหานครหรือโรงพยาบาลที่ให้วัคซีน จำเป็นต้องใช้เวลาในการสังเกตอาการของผู้รับวัคซีน ว่าจะมีอาการไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นหรือไม่ ในช่วง 1-2 วันแรกของการให้วัคซีน จึงได้ให้วัคซีนจำนวนไม่มาก ต่อเมื่อมั่นใจว่า การรับวัคซีนมีอาการไม่พึงประสงค์ไม่รุนแรงหรือไม่มากจึงได้เร่งให้วัคซีนแก่กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งผลการให้วัคซีนสัปดาห์แรกในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ฯ ได้ให้วัคซีนรวมประมาณ 3 พันคนเศษ หรือประมาณ 91% ของจำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด ส่วนที่เหลือประมาณ 9 % ที่ยังไม่ได้รับวัคซีน เนื่องจากเหตุผลส่วนบุคคลของผู้รับ อาทิ ความไม่พร้อมของสุขภาพในขณะนั้น หรือความไม่พร้อมของช่วงเวลาในการรับวัคซีน เป็นต้น สำหรับอาการไม่พึงประสงค์ของผู้ที่ได้รับวัคซีน ที่ผ่านมา พบว่ามีอาการรุนแรง 2 ราย และอาการไม่รุนแรง 11 ราย คิดเป็น 0.4 % ของผู้ได้รับวัคซีนทั้งหมด ซึ่งนับว่าน้อยมากจึงไม่น่าวิตกกังวลแต่อย่างใด

ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง โฆษกของกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า สำหรับสัปดาห์ที่ 2 นี้จะเป็นการให้วัคซีนแก่ อาสาสมัครสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร (อสส.) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคโควิด-19 ที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วย อาทิ เจ้าหน้าที่สำนักงานเขต ตำรวจ ทหาร ที่เกี่ยวข้องกับการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รวมประมาณ 2,568 ราย ใน 6 เขต ใกล้เคียงจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งจะเร่งให้วัคซีนแก่บุคลากรกลุ่มนี้โดยเร็วที่สุด จากนั้นสัปดาห์ต่อไปจะเป็นการให้วัคซีนและประชาชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงที่ผู้ป่วยเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค ประกอบด้วย 1.โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง 2.โรคหัวใจและหลอดเลือด 3.โรคหลอดเลือดสมอง 4.โรคไตเรื้อรัง 5.โรคเมะเร็งทุกชนิด ที่อยู่ระหว่างเคมีบำบัด รังสีบำบัดและภูมิคุ้มกันบำบัด 6.โรคเบาหวาน 7.โรคอ้วน เรียงลำดับความสำคัญตามอายุ ตั้งแต่ 59 ปี 10 เดือนลงมาตามกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตามเมื่อกรุงเทพมหานคร ได้รับวัคซีน AstraZeneca จะจัดลำดับความสำคัญของผู้รับวัคซีนซึ่งเป็นผู้ป่วยเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค และมีอายุ 59 ปี 10 เดือน - อายุ 60 ปี ในพื้นที่ 6 เขตดังกล่าวข้างต้นเป็นกลุ่มแรกที่จะได้รับวัคซีน จากนั้นจะพิจารณาความสำคัญของผู้ป่วยเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค ที่มีอายุมากที่สุดไล่เรียงลงมาช่วงละ 5 ปี เป็นลำดับ แล้วจึงพิจารณาผู้ที่ไม่ใช่ผู้ป่วยเรื้อรังและมีอายุมากที่สุดไล่เรียงลงมาเป็นลำดับต่อไป ซึ่งประชาชนที่ประสงค์จะรับวัคซีนขอให้ลงทะเบียนในแอปพลิเคชัน Line Official “หมอพร้อม” และกรุงเทพมหานคร หรือโรงพยาบาลต่างๆ จะติดต่อกลับไปยังท่านเพื่อเข้ารับวัคซีนตามที่กำหนด สำหรับการลงทะเบียนใน Line Official “หมอพร้อม” กระทรวงสาธารณสุขจะแอดไลน์และเป็นผู้ให้ข้อมูลรายละเอียดในเร็ววันนี้ อย่างไรก็ตามหากประชาชนท่านใดไม่สะดวกที่จะลงทะเบียนหรือตรวจสอบสิทธิผ่าน Line Official “หมอพร้อม” สามารถติดต่อหรือตรวจสอบสิทธิได้ที่ศูนย์บริการสาธารณสุขหรือโรงพยาบาลใกล้บ้าน สำหรับผู้ที่ไม่สามารถตรวจสอบสิทธิผ่าน Line Official “หมอพร้อม” และไม่สามารถติดต่อผ่านศูนย์บริการสาธารณสุขหรือโรงพยาบาลได้ กรุงเทพมหานครจะจัดเจ้าหน้าที่ติดต่อผ่านทางโทรศัพท์หรือติดต่อโดยตรงที่บ้าน หากท่านประสงค์จะรับวัคซีนจะกำหนดนัดเพื่อเข้ารับวัคซีนต่อไป ทั้งนี้ประชาชนสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ได้ทางสายด่วน โทร. 1442 และ โทร. 1330

----- (ณัฐวุฒิ...สปส. รายงาน)

ปลัดทท.รับโล่รางวัลสตรีทำงานดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 64

(8 มี.ค. 64) ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น : เวลา 13.30 น. นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร รับมอบโล่รางวัลสตรีทำงานดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี พ.ศ. 2564 จากนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน โดยมี นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน ผู้บริหารกระทรวงแรงงาน พร้อม สตรีดีเด่นผู้ประกอบอาชีพในสาขาต่างๆ ร่วมพิธี และร่วมรับรางวัล

ด้วยองค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่ 8 มีนาคมของทุกปี เป็นวันสตรีสากล และได้เชิญชวนให้ประเทศสมาชิก จัดกิจกรรมเพื่อร่วมเฉลิมฉลองและรำลึกถึงการต่อสู้ของสตรี เพื่อให้ได้มาซึ่งความยุติธรรม ความเสมอภาค สันติภาพ และการพัฒนา รวมถึงการทบทวนความก้าวหน้าในการดำเนินงานด้านสิทธิสตรี กระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จึงได้กำหนดจัดงานวันสตรีสากล ประจำปี 2564 ขึ้น ภายใต้แนวคิด “แรงงานสตรี รวมพลังฝ่าวิกฤต ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ยั่งยืน” เพื่อกระตุ้นให้สังคมไทยได้ตระหนักถึงความสำคัญของสตรีทำงาน และร่วมส่งเสริมให้สตรีได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมได้รับสิทธิประโยชน์จากการจ้างงาน มีความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดีในการทำงาน และที่สำคัญ เพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติ สตรีทำงานดีเด่นที่เป็นแบบอย่างให้สตรีทำงานได้ตระหนักถึงคุณค่าของตนเอง และมุ่งมั่นที่จะพัฒนาความรู้ความสามารถเป็นประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม รวมถึงประเทศชาติ

กิจกรรมสำคัญภายในงานจะมีพิธีมอบโล่รางวัลให้แก่สตรีทำงานดีเด่น ประจำปี 2564 จำนวน 8 ประเภท ได้แก่ สตรีนักบริหารดีเด่น จำนวน 9 รางวัล สตรีผู้ปฏิบัติการดีเด่น จำนวน 9 รางวัล สตรีเครือข่ายด้านแรงงานดีเด่น จำนวน 6 รางวัล สตรีผู้ประกอบอาชีพอิสระดีเด่น จำนวน 4 รางวัล ศิลปินสตรีดีเด่น จำนวน 1 รางวัล สื่อมวลชนสตรีดีเด่น จำนวน 1 รางวัล สตรีองค์กรพัฒนาเอกชนดีเด่น จำนวน 1 รางวัล และสตรีนักวิชาการด้านแรงงานดีเด่น จำนวน 1 รางวัล รวมทั้งสิ้น 32 รางวัล การเสวนาหัวข้อ “แรงงานสตรี รวมพลังฝ่าวิกฤต ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ยั่งยืน” โดยวิทยากรจากภาครัฐและภาคเอกชน กิจกรรมแสดงนิทรรศการสตรีทำงานดีเด่น และการแสดงผลผลิตภัณฑ์ของสตรีผู้ประกอบอาชีพอิสระดีเด่น

ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า รู้สึกภูมิใจในรางวัลสตรีนักบริหารดีเด่น สาขาสตรีผู้บริหารภาคราชการดีเด่นที่ได้รับครั้งนี้ เนื่องจากแสดงให้เห็นว่าการทำงานที่ผ่านมามีผลงานเป็นที่ประจักษ์ มีประสิทธิภาพทำให้ได้รับการพิจารณารับรางวัล สำหรับผลงานดีเด่นของปลัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย การก่อสร้างโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร เพื่อสนับสนุนกิจกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ของคนในชุมชน การสนับสนุนการพัฒนาอาชีพให้ทันสมัยและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี ร่วมเป็นกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพแห่งชาติของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมเป็นกรรมการเกี่ยวกับการสร้างงานสร้างอาชีพแรงงานนอกระบบแห่งชาติ นอกจากนี้ยังได้รับบทบาทหน้าที่สำคัญในการกิจการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) ในกรุงเทพมหานคร ด้วยการลงพื้นที่ติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่ด่านคัดกรองเส้นทางเข้าออกเมือง การตรวจสถานศึกษา และสถานประกอบการ ที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด โดยเข้มงวดให้ปฏิบัติตามมาตรการที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด รวมถึงการลงพื้นที่เพื่อมอบสิ่งของบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง

----- (ชลธิชา...สปส. รายงาน)

สายไหมจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อป้องกันโรคที่เกิดจากยุงลาย

นายอมฤต สุวรรณทิพย์ ผู้อำนวยการเขตสายไหม กทม. เปิดเผยว่า เขตฯ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อป้องกันโรคที่เกิดจากยุงลาย ปี 2563 โดยในวันที่ 11 มี.ค. 64 เขตฯ กำหนดลงพื้นที่รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในการป้องกันโรคที่เกิดจากยุงลายและแจกเอกสารให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก พร้อมสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย รวมถึงการปรับปรุงสภาพสุขภาพสิ่งแวดล้อมให้เป็นแหล่งแพร่โรค และลดพื้นที่เสี่ยงต่อการระบาดของโรคไข้เลือดออก ณ หมู่บ้านอรุณวรรณ ทั้งนี้ เขตฯ ขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของไข้เลือดออก รวมทั้งโรคที่เกิดจากยุงลาย โดยการปิดภาชนะที่รองรับน้ำให้มิดชิด หรือคว่ำภาชนะที่มีน้ำขัง รวมถึงเก็บวัสดุเก่าเพื่อมิให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายต่อไป หากมีความประสงค์ให้เขตฯ ผลิตหนังสือเพื่อกำจัดยุงลาย สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ โทร. 0 2158 7366

(ปชส...เขตสายไหม รายงาน)

หลักสี่ชวนนำพลาสติกแยกย่อย กระตุ้นการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง

นายสมบัติ กนกทิพย์วรรณ ผู้อำนวยการเขตหลักสี่ กทม. แจ้งว่า เขตฯ จัดกิจกรรมส่งเสริมการคัดแยกขยะถุงพลาสติกและฟิล์มบรรจุภัณฑ์ต่างๆ ที่สะอาด เหนียว และยึดได้ ตามโครงการ “วน” โดยเชิญชวนประชาชนนำพลาสติก 1 กิโลกรัม มาแลกเปลี่ยนหมักชนิดน้ำได้ 1 ขวด ขนาด 300 มิลลิลิตร หรือน้ำหมักอินทรีย์แบบแห้ง 1 ถุง เพื่อกระตุ้นการคัดแยกขยะพลาสติกตั้งแต่ต้นทาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งพลาสติกที่ย่อยสลายยาก โดยเขตฯ จะนำขยะพลาสติกดังกล่าวไปรีไซเคิลและกำจัดให้ถูกสุขลักษณะ ไม่ให้มีขยะพลาสติกตกค้าง เพื่อสภาพแวดล้อมที่ดี บ้านเมืองสะอาดน่าอยู่ และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เขตฯ ขอเชิญชวนประชาชนรวบรวมขวดน้ำพลาสติก ถุงพลาสติกหรือฟิล์มบรรจุภัณฑ์ต่างๆ เช่น ถุงหูหิ้ว ถุงซ้อปบึง ถุงน้ำแข็ง ถุงขนมปัง ถุงน้ำตาลทราย ถุงผักและผลไม้ ซองโปรตีนยพลาสติก พลาสติกกันกระแทก ถุงซีปลี่ค ซองยา ฟิล์มหุ้มขวดน้ำ/กล่องนม ฟิล์มห่อสินค้าที่ซุผ้าอนามัย และผ้าอ้อมเด็ก มาแลกเปลี่ยนหมักได้ที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ สอบถามโทร. 0 2982 2081-2 ต่อ 7434, 7436 หรือ 0 2576 1393

(ปชส...เขตหลักสี่ รายงาน)

หลายเขตกำหนดวันทิ้งของเหลือใช้ ขยะชิ้นใหญ่ และขยะอันตราย

สำนักงานเขตต่างๆ จัดกิจกรรมนัดเก็บขยะชิ้นใหญ่และสิ่งของเหลือใช้ในชุมชน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกขยะและดูแลสภาพแวดล้อมในชุมชน ตลอดจนช่วยลดปริมาณขยะและสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง จึงขอความร่วมมือประชาชนเก็บรวบรวมขยะชิ้นใหญ่ สิ่งของเหลือใช้หรือไม้ใช้แล้ว และเครื่องเรือนที่ชำรุด เช่น โต๊ะ ตู้ เตียง แก้ว อี โซฟา ที่นอนเก่า ตู้เย็น เครื่องซักผ้า เครื่องใช้ไฟฟ้าเก่า และยางรถยนต์ นำมาวางรวมไว้บริเวณหน้าที่พักอาศัยของท่าน ก่อนเวลาที่จัดเก็บฯ ดังนี้

เขตสวนหลวง วันที่ 13 มี.ค. 64 ณ หมู่บ้านทามโซ่ม ช.อ่อนนุช 40 สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2322 4671

เขตภาษีเจริญ วันที่ 14 มี.ค. 64 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ชุมชนหมู่ 5 บางเวก ช.เพชรเกษม 48 แยก 24 สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2413 0565 ต่อ 6624 - 6625

เขตสายไหม วันที่ 14 มี.ค. 64 เวลา 09.00-12.00 น. ณ หมู่บ้านกรงทอง (ช.สายไหม 33) หมู่บ้านมนชญา 4 (ช.สายไหม 44/1) หมู่บ้านมนชญา 5 หมู่บ้านสวนสายน้ำผึ้ง (ช.พหลโยธิน 52 แยก 44) และหมู่บ้านสัมพันธ์วิมลลา 4 (ช.พหลโยธิน 52) สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2158 7365

เขตลาดกระบัง วันที่ 14 มี.ค. 64 เวลา 09.00-12.00 น. ณ หมู่บ้านพุกษา 70 แขวงลำปลาทิว ถ.ฉลองกรุง สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2326 9013

(ปชส...เขต รายงาน)

กรุงเทพมหานครรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทั่วกรุง ฟรี!!

สำนักอนามัยร่วมกับ 50 สำนักงานเขต จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยง โดยจัดหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยง หมุนเวียนสถานที่ตั้งหน่วยไปตามชุมชนต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการนำสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จึงขอเชิญชวนประชาชนนำสัตว์เลี้ยง สุนัขและแมวที่มีสุขภาพแข็งแรง อายุ 3 เดือนขึ้นไป ไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่หน่วยบริการฉีดวัคซีนฯ เคลื่อนที่ใกล้บ้านท่าน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ดังนี้

เขตพระนคร เวลา 10.00-12.00 น. ดังนี้ วันที่ 10 มี.ค. 64 ณ ชุมชนท่าเตียน วันที่ 11 มี.ค. 64 ช.บ้านหล่อ วันที่ 12 มี.ค. 64 ชุมชนแพ่งภูธร วันที่ 15 มี.ค. 64 วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร วันที่ 16 มี.ค. 64 ท่าพระจันทร์ และตลาดนครินทร์ วันที่ 17 มี.ค. 64 วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร วันที่ 18 มี.ค. 64 ตลาดยอดพิมาน และปากคลองตลาด วันที่ 19 มี.ค. 64 ชุมชนท่าวัง และวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ โทร. 0 2628 9066 ต่อ 6566, 0 2281 8921 หรือ 09 5114 8881

เขตป้อมปราบฯ วันที่ 10 มี.ค. 64 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ชุมชนจักรพรรดิพงษ์ วัดสุนทรธรรมทาน และ ช.นครสวรรค์ 1 สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ โทร. 0 2281 3665

เขตภาษีเจริญ เวลา 10.00-12.00 น. วันที่ 11 มี.ค. 64 ณ ชุมชนคูหาสวรรค์ วันที่ 12 มี.ค. 64 ชุมชนราชมนตรีร่วมใจ วันที่ 15 มี.ค. 64 วัดโคกนอน วันที่ 16 มี.ค. 64 วัดรางบัว และวันที่ 17 มี.ค. 64 วัดนิมมานรดี สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ โทร. 0 2413 0565 ต่อ 6618-6619

เขตวังทองหลาง วันที่ 10 มี.ค. 64 เวลา 10.00-12.00 น. บริเวณชุมชนร่วมสามัคคี ช.รามคำแหง 39 สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ โทร. 0 2538 5350 ต่อ 6969 หรือ 6971

เขตสายไหม วันที่ 11 มี.ค. 64 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ชุมชนเพิ่มสินทรัพย์ (ช.เพิ่มสิน 20 แยก 14) สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2158 7366

เขตบางรัก เวลา 10.00-12.00 น. ดังนี้ วันที่ 10 มี.ค. 64 ณ ชุมชนตรอกขุนนาวา วันที่ 11 มี.ค. 64 ชุมชนชอยพระนคเรศ และวันที่ 12 มี.ค. 64 ชุมชนตรอกห่านาย สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ โทร. 0 2236 1395 ต่อ 6213-6215

เขตวังทองหลาง เวลา 10.00-12.00 น. วันที่ 11 มี.ค. 64 บริเวณหมู่บ้านอยู่เจริญ ช.ลาดพร้าว 101 และวันที่ 12 มี.ค. 64 ชุมชนลาดพร้าว 80 แยก 11 ช.ลาดพร้าว 80 สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ โทร. 0 2538 5350 ต่อ 6969 หรือ 6971

----- (ปชส...เขต รายงาน)

ธนบุรีจัดการประชุมกรรมการชุมชน ครั้งที่ 1/2564

นายทรงศร กัลยา ณ สุนทร ผู้อำนวยการเขตธนบุรี กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อเปิดโอกาสให้คณะผู้บริหารเขตและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้แทนสถานีดับเพลิง ผู้แทนสถานีตำรวจนครบาลในพื้นที่ เจ้าหน้าที่ทหาร ได้รับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนพร้อมหารือสรุปแนวทาง การแก้ไขปัญหาพร้อมกัน ตลอดจนบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชน โดยกำหนดจัดประชุมคณะกรรมการชุมชน ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 11 มี.ค. 64 เวลา 16.00-18.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 4 สำนักงานเขตธนบุรี สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ โทร. 0 2465 0025 ต่อ 5636-8

----- (นิรามัย...เขตธนบุรี รายงาน)

วังทองหลางและประเวศออกตรวจพื้นที่แก้ไขปัญหาประชาชน

คณะผู้บริหารเขต และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จะออกตรวจพื้นที่ เพื่อดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความสะอาด และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ตลอดจนแก้ไขปัญหาที่พบเห็นทันที ดังนี้

เขตวังทองหลาง วันที่ 11 มี.ค. 64 เวลา 09.00-12.00 น. บริเวณ ช.ลาดพร้าว 87 ถึงคลองทรงกระเทียม สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายปกครอง โทร. 0 2530 1740 ต่อ 6955

เขตประเวศ วันที่ 10 มี.ค. 64 เวลา 09.00 น. บริเวณเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ทั้งสองฝั่ง แขวงประเวศ สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2328 8151 ต่อ 6374-5

----- (ปชส...เขต รายงาน)

หลายเขตรณรงค์พัฒนาความสะอาด

สำนักงานเขตต่างๆ กำหนดแผนพัฒนาทำความสะอาดสถานที่ต่างๆ เพื่อให้เกิดความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย และเป็นการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ในพื้นที่ให้ร่มรื่น สวยงาม รวมถึงเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ดังนี้

เขตมีนบุรี วันที่ 11 มี.ค. 64 เวลา 09.00-12.00 น. ณ มัสยิดอิติฮารุดดูมุดดิน ถ.ราษฎร์อุทิศ / วันที่ 11-12 มี.ค. 64 เวลา 08.00-12.00 น. บริเวณ ถ.นิมิตใหม่ ทั้งฝั่งขาเข้าและขาออก ตั้งแต่แยกตัด ถ.สุวินทวงศ์-ช.นิมิตใหม่ 8

เขตหนองแขม เวลา 09.00-12.00 น. และ 16.00- 21.00 น. ดังนี้ วันที่ 13 มี.ค. 64 ณ ช.เพชรเกษม 73 แยก 2 ช.เพชรเกษม 77 แยก 4-9 ช.เพชรเกษม 112 แยก 2-3 สวัสดิการ 1 ช.9 ช.เพชรเกษม 108/2 และวันที่ 14 มี.ค. 64 หมู่บ้านนิสา เฟส 4 ถึงโค้งของเก่า หมู่บ้านแลนซีโอ (ช.สวัสดิการ 3) ช.เพชรเกษม 112 แยก 11,15 ช.ก้านมณีเฉลิม 7 ช.สวัสดิการ 1 ช.1 ช.เพชรเกษม 108 แยก 9 / เจ้าหน้าที่พร้อมเรือ 2 ลำ ปฏิบัติงานจัดเก็บขยะจากบ้านเรือนประชาชนบริเวณริมคลองและกำจัดขยะวัชพืชในคลองภาษีเจริญและคลองทวีวัฒนา เดือน มี.ค. 64 ทุกวัน เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2421 1405

เขตวังทองหลาง วันที่ 11 มี.ค. 64 บริเวณ ถ.ลาดพร้าว ช.ลาดพร้าว 89-99, 114-122 และ ช.ลาดพร้าว 101 และวันที่ 12 มี.ค. 64 ถ.ลาดพร้าว ช.ลาดพร้าว 89-99 ช.ลาดพร้าว 114-122 ช.ลาดพร้าว 80, 98/1 และหน้าโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ช.รามคำแหง 43/1 สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2538 5350 ต่อ 6976

เขตประเวศ วันที่ 10 มี.ค. 64 ณ มัสยิดอัลสอาดะห์ ถ.อ่อนนุช ช.65 แยก 2 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ช.30 ถ.ศรีนครินทร์ ช.55 ถ.พัฒนาการตัดใหม่ ตั้งแต่ฝั่งตรงข้ามตลาดราชพฤกษ์ ถึงหน้าโรงเรียนนานาชาติแพนเอเชีย ถ.สุขาภิบาล 2 หลังบริษัทแม่คกรุ๊ป จำกัด ถ.คูขนานกาญจนภิเษก ตั้งแต่หน้าสวนหย่อมของพ่อ และ ถ.คูขนานมอเดิร์นเวย์ สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2328 8151 ต่อ 6374-5

เขตลาดกระบัง เวลา 09.00-18.00 น. ดังนี้ วันที่ 13 มี.ค. 64 สะพานข้ามคลองประเวศบุรีรมย์ ถ.ร่มเกล้า และ ถ.พัฒนาชนบท 3 และวันที่ 14 มี.ค. 64 สะพานข้ามคลองเทคโนโลยี ลาดกระบัง ถ.ฉลองกรุง และทางเข้าวัดปากบึง

เขตบางรัก วันที่ 10 มี.ค. 64 เวลา 09.00-12.00 น. บริเวณ ถ.พระราม 4 (ด้านหน้าวัดหัวลำโพง-MRT สามย่าน) ถ.สีลมขาออก (แยกนราธิวาส-แยกศาลาแดง) และ ถ.นราธิวาสราชนครินทร์ ฝั่งขาออก สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2236 1395 ต่อ 6220-6222

----- (ปชส...เขต รายงาน)

ภาษีเจริญและประเวศรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก

สำนักงานเขตต่างๆ กำหนดลงพื้นที่รณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก พร้อมสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย แจกทรายอะเบทและสารกำจัดยุงลาย ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงตามที่อยู่อาศัยประชาชนร้องขอและพื้นที่เสี่ยงปรับปรุงสภาพสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งแพร่โรค และลดพื้นที่เสี่ยงต่อการระบาดของโรคไข้เลือดออก ดังนี้

เขตภาษีเจริญ วันที่ 12 มี.ค. 64 ณ ชุมชนหน้าวัดโคกนอน และวันที่ 16 มี.ค. 64 ชุมชนซอยวัดโคกนอน สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ โทร. 0 2413 0565 ต่อ 6618-6619

เขตประเวศ วันที่ 10 มี.ค. 64 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ชุมชนสุเหร่าจรเข้ชบ ถ.กาญจนภิเษก 26 แขวงประเวศ สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ โทร. 0 2328 8984 ต่อ 6368

----- (ปชส...เขต รายงาน)

ลาดกระบังจัดรณรงค์สวัสดิการเคลื่อนที่ให้บริการศูนย์เด็กฯ เดือน มี.ค. 64

นายธนະสิทธิ์ เมธพันธ์เมือง ผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง กทม. แจ้งว่า สำนักพัฒนาสังคม กทม. จัดกิจกรรมด้านการจัดสวัสดิการเชิงรุก ในรูปแบบการบริการรถสวัสดิการเคลื่อนที่ บริการสังคมสงเคราะห์ นันทนาการ การให้ความรู้ รวมถึงทักษะต่างๆ แก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่ เวลา 09.00-12.00 น. ดังนี้ วันที่ 11 มี.ค. 64 ศูนย์เด็กฯ ฟีนนคร่อมเกล้าระยะ 5 โซน 11 วันที่ 15 มี.ค. 64 ศูนย์เด็กฯ วัดราชาภิเษก วันที่ 23 มี.ค. 64 ศูนย์เด็กฯ วัดบารุงรื่น และวันที่ 26 มี.ค. 64 ศูนย์เด็กฯ วัดพลมานีย์ ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย ให้ได้รับการพัฒนาทักษะ ประสพการณ์และการป้องกันปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชน การช่วยเหลือครอบครัวผู้ด้อยโอกาสในชุมชน รวมถึงการสร้างสัมพันธ์ภาพและความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวอีกด้วย สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ โทร. 0 2326 6288

----- (ปชส...เขตลาดกระบัง รายงาน)